

Số: /TB-BCĐ

Triệu Sơn, ngày tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Mai Nhữ Thắng - Bí thư Huyện ủy,
Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG
xây dựng nông thôn mới huyện tại hội nghị giao ban
với 5 xã theo kế hoạch về đích NTM năm 2021**

Ngày 10/3/2021, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện (Ban chỉ đạo huyện) tổ chức hội nghị Hội nghị giao ban về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM) của 5 xã (Bình Sơn, Thọ Bình, Triệu Thành, Hợp Tiến, Xuân Lộc). Sau khi nghe Văn phòng Điều phối NTM huyện báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện các tiêu chí và hồ sơ của 5 xã, các ý kiến thảo luận tại hội nghị, đồng chí Mai Nhữ Thắng - Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện Triệu Sơn, giai đoạn 2020 - 2025 có ý kiến kết luận và chỉ đạo cụ thể như sau:

Ban chỉ đạo huyện ghi nhận đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo về báo cáo và các điều kiện để hội nghị diễn ra thành công, đặc biệt là các ý kiến phát biểu rất thực tiễn, sát tình hình thực tế của các đồng chí Trưởng cụm phụ trách, các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã. Ban chỉ đạo huyện ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ chính quyền nhân dân các xã nói chung và của 5 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2021, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong đó có vai trò quan trọng của nhân dân dưới sự lãnh đạo của cấp Ủy chính quyền, đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đã thực hiện tốt các chỉ tiêu phấn đấu trong thời gian qua góp phần rất quan trọng vào việc phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2021 của 5 xã.

Tuy nhiên đến nay, cả 5 xã chưa hoàn thành 19/19 tiêu chí, các xã mới đạt từ 16-18 tiêu chí trên thực tế. Việc hoàn thành hồ sơ và việc hoàn thành các tiêu chí trên thực tế không đồng nhất, có những tiêu chí đã hoàn thành trên thực tế nhưng chưa hoàn thành hồ sơ, như vậy việc làm hồ sơ của các xã đang rất chậm và yếu dẫn đến tiến độ xây dựng NTM so với yêu cầu chậm.

Nguyên nhân có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, tuy nhiên nguyên nhân chủ quan đóng vai trò quyết định, đặc biệt vai trò chính là của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Trưc đảng, Chủ tịch UBND xã sau đó là các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành chưa thật sự tập trung, chưa trăn trở, không phát huy được sức mạnh tổng hợp, sự vào cuộc của nhân dân trong công tác xây dựng nông thôn mới. Quyết tâm trong ý chí, quyết liệt trong

hành động còn chưa mạnh mẽ; các xã đã có sự phân công, phân việc nhưng công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát còn chưa thường xuyên.

Với mục tiêu đưa 5 xã đạt chuẩn xã NTM trước tháng 6/2021, tạo bầu không khí thi đua, phấn khởi, chuẩn bị cho công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, đồng thời gắn với đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid - 19, đảm bảo an ninh trật tự, cần tập trung quán triệt thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Xác định quan điểm nhận thức xây dựng NTM chủ thể phải là nhân dân, người dân trực tiếp tham gia vào các công việc, tạo thành phong trào để nhân dân cùng chung tay góp sức xây dựng thành công NTM.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải thực sự quyết tâm trong ý chí, quyết liệt trong hành động, phải quyết tâm làm bằng được, không chần chừ, do dự. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phải sát với các điều kiện thực tiễn.

2. Ban Chỉ đạo xây dựng NTM các xã phải chủ động rà soát các công việc để có kế hoạch chỉ đạo thực hiện. Đồng chí Bí thư, Chủ tịch các xã ngoài công tác chỉ đạo chung phải trực tiếp tham gia sâu sát vào các công việc cụ thể.

Cấp ủy, chính quyền các xã bên cạnh công tác xây dựng NTM phải đồng thời thực hiện có hiệu quả nhiều các nhiệm vụ quan trọng về công tác bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, công tác phòng chống dịch Covid – 19, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định an ninh quốc phòng.

3. Tập trung thực hiện sâu rộng và có hiệu quả công tác tuyên truyền., phong phú về hình thức, đa dạng về nội dung, để mỗi người dân phải nhận thức được vai trò, quyền lợi và trách nhiệm trong xây dựng NTM.

4. Tổ chức thực hiện tổng vệ sinh môi trường ở các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện, tạo môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện chịu trách nhiệm hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện công tác vệ sinh môi trường.

5. Về tiến độ báo cáo: Yêu cầu các xã báo cáo tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn NTM hàng tuần theo mẫu báo cáo tiến độ của Văn phòng NTM huyện để Văn phòng NTM huyện tổng hợp báo cáo thường trực Huyện ủy hàng tuần.

Yêu cầu đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã phải tận tâm, tận tình với công việc chịu trách nhiệm toàn diện về công tác xây dựng NTM trên địa bàn xã và trực tiếp xử lý các công việc tại địa phương. Đối với hồ sơ xây dựng NTM, yêu cầu đồng chí Bí thư Đảng ủy xã phân công đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã hoặc Phó Chủ tịch HĐND xã trực tiếp phụ trách.

6. Thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 1278/TB-BCĐ ngày 05/3/2021 của Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện, trong đó mỗi xã, thị trấn lựa chọn xây dựng một công trình điểm nhấn về phong trào xây dựng NTM. Ban chỉ đạo huyện ấn hành bản tin về Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện 3 tháng 1 lần, yêu cầu các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan theo dõi bản tin để cập nhật tốt nhất những kết quả, cách làm hay... trong quá trình xây dựng nông thôn mới để triển khai và có chỉ đạo tại cơ quan đơn vị.

7. Yêu cầu các đồng chí Thường vụ Trưởng cụm làm việc với 5 xã được giao chỉ đạo đê rà soát cụ thể những khó khăn, vướng mắc cần phải tháo gỡ trước ngày 15/3/2021 để đề xuất Thường vụ huyện uỷ, Hội đồng nhân dân huyện xem xét.

8. UBND huyện rà soát, tiến hành giải ngân cho các xã theo kế hoạch vốn của năm 2021 sớm nhất, các xã sớm hoàn thành hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật để tạo nguồn lực cho xây dựng NTM. Xây dựng báo cáo về công tác đấu giá quyền sử dụng đất, tình hình giải phóng mặt bằng các dự án có sử dụng đất trên địa bàn để báo cáo Thường trực huyện uỷ.

Trên đây là kết luận của đồng chí Bí thư Huyện uỷ - Trưởng BCĐ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Triệu Sơn tại hội nghị giao ban ngày 10/3/2021, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện thông báo để các ban, phòng, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TVHU, TT HĐND huyện (báo cáo);
- Thành viên BCĐ XDNTM huyện;
- Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn (thực hiện);
- TT cơ quan, đơn vị liên quan (thực hiện);
- Lưu: VT, NN.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Lê Phú Quốc**